

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสำราญ ภาพขุนทด	ประธานสภา	สำราญ ภาพขุนทด	
๒	นางสมพร เจริมขุนทด	รองประธานสภา	สมพร เจริมขุนทด	
๓	นางไข่มุก ขุนเพชรวรรณ	เลขานุการสภา อบต.	ไข่มุก ขุนเพชรวรรณ	
๔	นางบุญสม โนมขุนทด	สมาชิก อบต.หมู่ ๑	บุญสม โนมขุนทด	
๕	นายบุญมี พวงสันเทียะ	สมาชิก อบต.หมู่ ๓	บุญมี พวงสันเทียะ	
๖	นายบุญร่วม ใจชอบ	สมาชิก อบต.หมู่ ๔	บุญร่วม ใจชอบ	
๗	นางสร้อย เวินขุนทด	สมาชิก อบต.หมู่ ๖	สร้อย เวินขุนทด	
๘	นางวาสนา แนมขุนทด	สมาชิก อบต.หมู่ ๗	วาสนา แนมขุนทด	
๙	นายยวน ด่านสันเทียะ	สมาชิก อบต.หมู่ ๘	ยวน ด่านสันเทียะ	
๑๐	นายสมบูรณ์ แลจะบก	สมาชิก อบต.หมู่ ๙	สมบูรณ์ แลจะบก	

ผู้ไม่มาประชุม -

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสมคิด เมธาวิรัตน์	นายก อบต.หนองสรวง	สมคิด เมธาวิรัตน์	
๒	นายเปรม บินสันเทียะ	รองนายก อบต.หนองสรวง	เปรม บินสันเทียะ	
๓	นายสมาน รวมสันเทียะ	รองนายก อบต.หนองสรวง	สมาน รวมสันเทียะ	
๔	นางเสน่ห์ เจริมขุนทด	เลขานุการนายก อบต.	เสน่ห์ เจริมขุนทด	
๕	นายธันต์พัฒน์ พรหมพิลา	รองปลัด อบต.	ธันต์พัฒน์ พรหมพิลา	
๖	นางภคอร มาสันเทียะ	หัวหน้าสำนักปลัด	ภคอร มาสันเทียะ	
๗	นางสาวดาวเรือง เอกวัต	ผอ.กองคลัง	ดาวเรือง เอกวัต	
๘	นายกกล้าศึก พรหมฤทธิ์	ผอ.กองช่าง	กล้าศึก พรหมฤทธิ์	
๙	นายสยาม สิงหาทอง	ผอ.กองการศึกษา	สยาม สิงหาทอง	
๑๐	นางสาวสรินทร์รัตน์ มั่งมีศรี	เจ้าพนักงานธุรการ	สรินทร์รัตน์ มั่งมีศรี	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ส่วนใหญ่มาถึงที่ประชุมแล้ว เลขาธิการนับองค์ประชุมครบองค์ประชุม นางสาวกาญจนา ภาพขุนทด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวกาญจนา ภาพขุนทด

(ประธานสภา)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๕๐ คน ประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภา อบต. โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เป็นประธานเปิดการประชุม

ที่ประชุม

รับทราบ

นางสาวกาญจนา ภาพขุนทด

(ประธานสภา)

-ช่วงเวลาที่ผ่านมา อบต.หนองสรวงได้ แจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อโควิด ๑๙ จำนวน ๕๒ ราย

-ในขณะนี้ อบต.ได้นำรถแมคโฮ มาดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายภายในเขตตำบลหนองสรวงแล้ว

-อบต.หนองสรวง กำลังดำเนินโครงการ ลงทุนปลูก ถนนสายหนองบัวใหญ่-หนองไทร

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นางสาวกาญจนา ภาพขุนทด

(ประธานสภา)

ตามที่เลขานุการสภา ได้ส่งบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ให้กับคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเพื่อตรวจสอบ และได้สำเนาแจกให้กับทุกท่านแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา และให้เลขานุการบงค์ประชุมก่อนลงมติ

ที่ประชุม

เลขานุการบงค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม มีมติเห็นชอบ รับรองจำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ที่เสนอใหม่

๓.๑ ญัตติ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

นางสาวกาญจนา ภาพขุนทด

(ประธานสภา)

ตามที่ผู้บริหารได้ยื่นญัตติ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ขอเชิญผู้บริหาร หรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบและพิจารณาต่อไป

นางภคอร มาสันเทียะ

(หน.สำนักปลัด)

ดิฉันขอชี้แจงหลักการและเหตุผลในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ให้ทุกท่านทราบดังนี้ค่ะ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น นั้น

เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นเร่งด่วน ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม

แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนองแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้นเพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นโดยแผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมโดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ และ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ นี้ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน ทันท่วงทีสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๒ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ

ขอสรุปชี้แจงละเอียด ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน เรื่องร้องเรียนจากประชาชน และจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาได้รวบรวมข้อมูลจัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา และเสนอให้ที่ประชุมประชาคมตำบลเพื่อนำเสนอปัญหา ความจำเป็น เร่งด่วน พิจารณาแผนงาน/กิจกรรม/โครงการร่วมกัน ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ แล้ว และ ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลหนองสรวงเป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตชนบท และคาดการณ์ว่าในอนาคต

ต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ คาทหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“หนองสรวง สังคมอยู่ดีมีสุข มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

๒. พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

- การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง บำรุงรักษาซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
- บูรณาการพัฒนาท้องถิ่น สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนทุกวัย พัฒนาสังคมในทุกด้าน ให้เป็นตำบลอยู่ดีมีสุข
- สนับสนุนการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูแหล่งน้ำและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชผลทางเกษตร ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และครบวงจร

๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองมุ่งประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน
๒. เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
๓. เพื่อให้มีระบบโครงการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะอย่างถ้วนหน้า
๔. เพื่อพัฒนาสังคมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านศาสนา วัฒนธรรม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
๕. เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
๖. เพื่อป้องกันการเกิดสาธารณภัยต่างๆ สนับสนุนการดำเนินการเพื่อรักษา ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๗. เพื่อพัฒนาพืชผลทางการเกษตรให้ได้คุณภาพ และมีมาตรฐาน ส่งเสริมให้เป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญ

๔. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การบูรณาการทำงาน ของทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการบริการประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากร ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค และ สาธารณูปการ
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนา บำรุงรักษา พื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาส่งเสริมการเกษตร และเพิ่มคุณภาพ

ผลผลิตการเกษตร

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้
 ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และสวัสดิการทางสังคม
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การป้องกัน ควบคุมโรค สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพ
 อามัย

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบ
 เรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริม
 ประชาธิปไตย

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบ
 เรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อน และป้องกัน
 บรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนศาสนา วัฒนธรรม
 และประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การสนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ มีแผนงาน/โครงการ ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

๑.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒.โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

รวม ๒ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๐,๐๐๐ บาท

นายก้าศึก พรหมฤทธิ์

ผอ.กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ มข.๒๗-บ่อเสว บ้านหนองสรวงพัฒนา หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง
 ๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร บานเหล็กหนา ๑๐ มม. พร้อมปรับแต่งคันคลองทางน้ำเข้าอ่าง ตามแบบ
 อบต.หนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๒๖๔,๓๐๐ บาท

๒. โครงการปรับปรุงถนนคันดิน พร้อมเสริมลูกรังจากอ่างหนองสรวง- บ่อเสว บ้านหนองสรวง พัฒนา หมู่ที่ ๕ โดยเสริมคันดินจากบล็อกทางน้ำเข้าถึงบ่อเสว กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลงลูกรังพื้นที่กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดปรับแต่งบดอัดแน่น เสริมผิวทางบล็อกทางน้ำเข้าถึงบ่อเสว กว้าง ๔ .๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดปรับ เกลี่ยบดอัดแน่น วางท่อ คสล. ชั้น ๓ ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน ก่อสร้างอ้างอิงตามแบบ อบต.หนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๔๓๙,๓๐๐ บาท

๓. อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar pump hybrid Inverter) จำนวนเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท

๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านนางอรุณ) ขนาด กว้าง ๕ .๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๒๗๘,๖๐๐ บาท

๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตาด หมู่ที่ ๒ (นายเฉลิม)ขนาดกว้าง ๓ .๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร วางท่อ คสล. ๒ จุด จุดละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๒๙๙,๗๐๐ บาท

๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกก หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านนายอิทธิพล)ขนาด กว้าง ๓ .๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๒๐๕,๐๐๐ บาท

๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวงพัฒนา หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้านนางสายบัว) ขนาดกว้าง ๓ .๐๐ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๙๖,๘๐๐ บาท

๘.โครงการปรับปรุงบ่อพักน้ำ คสล.บ้านหนองสรวงพัฒนา หมู่ที่ ๕ (สาย นม.ถ.๓๒๗-๑๔) เสริมคอนกรีตฝาบ่อพักน้ำ ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๐.๒๐ เมตร จำนวน ๔๐ บ่อพัก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ติดตั้งฝาบ่อพักเหล็ก ๔๐ บ่อ ขนาด ๑.๒๐*๑.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๒๕๒,๐๐๐ บาท

๙.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองสรวงสามัคคี หมู่ที่ ๖ สาย นม.ถ.๓๒๗-๑๙ (แยกถนน ๒๐๖๘-ถนนสาย นม.ถ.๓๒๗-๐๒) ขนาดกว้าง ๕ .๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๒๙๘,๐๐๐ บาท

๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวงรุ่งเรือง หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านนางอ้อยใจ) ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๕ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๔๑,๕๐๐ บาท

๑๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวงรุ่งเรือง หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านนางถนัด) ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๓๓,๔๐๐ บาท

๑๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวงรุ่งเรือง หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านนางใจ) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๕๐๔๐๐ บาท

๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวงรุ่งเรือง หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านนางสำเนา) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๖๗,๓๐๐ บาท

๑๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านนายเลิศ) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๑๘๗,๒๐๐ บาท

๑๕.โครงการปรับปรุงถนนคันดินเสริมลูกรัง บ้านหนองสรวงสันติสุข หมู่ ๙ (สาย นม.ถ.๓๒๗-๑๕ หนองขุย-นาไร่) โดยขึ้นคันดิน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ให้ทำเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นชั้นละ ๐.๒๕ เมตร /ครั้ง/ชั้น และทำการเกรดปรับเกลี่ยอีกครั้ง ก่อนที่จะทำการลงลูกรัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ จำนวน ๙ ท่อน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๒๗๙,๔๐๐ บาท

๑๖.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ภายในตำบลหนองสรวง จำนวน ๖๐ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๑,๙๕๒,๙๐๐ บาท

รวม ๑๖ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๐๐,๘๐๐ บาท

นางภคอร มาสันเทียะ

(หน.สำนักปลัด)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.โครงการหน้าบ้านนำมอง จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

รวม ๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท

รวม ๓ ยุทธศาสตร์ ๑๙ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๑๐,๘๐๐ บาท

นางสำราญ ภาพขุนทด

(ประธานสภา)

ตามที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผลในการ ขออนุมัติเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ให้ทุกท่านทราบแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่

นายบุญมี พวงสันเทียะ

(สมาชิกสภา หมู่ ๓)

อยากทราบว่าโครงการที่ขอเพิ่มเติมในแผน จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ใช่หรือไม่ ในพื้นที่ หมู่ ๓ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนของประชาชน

นายกกล้าศึก พรหมฤทธิ์

(ผอ.กองช่าง)

ในพื้นที่ของหมู่ ๓ จะขอใช้เงินเหลือจ่าย จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง แล้ว มีเงินเหลือจ่าย เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน สายบ้านเจียบ

นายสมคิด เมธาวิรัตน์

(นายก อบต.)

ทาง อบต.จะประสานขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาดำเนินการให้ต่อไป

นายบุญร่วม ใจชอบ

(สมาชิกสภา หมู่ ๔)

โครงการ คสล.หมู่ ๔ บ้าน(ซอยบ้านนายอิทธิพล) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการ ใครขอเพิ่มเติมให้ตลอดเส้นทาง

นางวาสนา แนมขุนทด

(สมาชิกสภา หมู่ ๗)

ถนน บริเวณหน้าบ้านक्रमนต์ชิต มีน้ำท่วมขัง ขอให้ไปดำเนินการแก้ไขให้ด้วย

นายสมคิด เมธาวิรัตน์**(นายก อบต.)**

ตามที่ท่าน ส.อบต.ได้ของบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งขณะนี้ อบต.มีงบประมาณจำกัด ขอดำเนินการตามลำดับความสำคัญ เร่งด่วนให้ก่อน และเรามีแผนพัฒนาติดตั้งระบบโซลาเซลล์ ให้ครบทุกหมู่บ้านที่ไฟฟ้าไปไม่ถึง งบประมาณส่วนใหญ่เรานำไปจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด ๑๙

นายเปรม บินสันเทียะ**(รองนายก อบต.)**

ขอนำเรียนว่าทางคณะผู้บริหาร จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการต่างๆ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็งบประมาณของ อบต. หรืองบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นต่อไป

นางสำราญ ภาพขุนทด**(ประธานสภา)**

มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมว่าเห็นควรให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ หรือไม่

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ จำนวน ๘ เสียงงดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๒ ญัตติ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

นางสำราญ ภาพขุนทด**(ประธานสภา)**

ตามที่ผู้บริหารได้ยื่นญัตติ เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ขอเชิญผู้บริหาร หรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบและพิจารณาต่อไป

นางภคอร มาสันเทียะ**(หน.สำนักปลัด)**

ดิฉันขอชี้แจงหลักการและเหตุผลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ให้ทุกคนทราบดังนี้

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบและเพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ นี้ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน ทันท่วงทีสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑ ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ

ขอสรุปชี้แจงละเอียด ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน เรื่องร้องเรียนจากประชาชน และจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาได้รวบรวมข้อมูลจัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา และเสนอให้ที่ประชุมประชาคมตำบลเพื่อนำเสนอปัญหา ความจำเป็น เร่งด่วน พิจารณาแผนงาน/กิจกรรม/โครงการร่วมกัน ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลหนองสรวงเป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตชนบท และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“หนองสรวง สังคมอยู่ดีมีสุข มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

๒. พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

- การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง บำรุงรักษาซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุข โภค และสาธารณสุขการ
- บูรณาการพัฒนาท้องถิ่น สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนทุกวัย พัฒนาสังคมในทุกด้าน ให้เป็นตำบลอยู่ดีมีสุข
- สนับสนุนการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูแหล่งน้ำและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชผลทางเกษตร ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และครบวงจร

๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองมุ่งประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน

๒. เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ที่สะดวก รวดเร็วปลอดภัย

๓. เพื่อให้มีระบบโครงการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะอย่างถ้วนหน้า

๔. เพื่อพัฒนาสังคมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านศาสนา วัฒนธรรม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

๕. เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

๖. เพื่อป้องกันการเกิดสาธารณภัยต่างๆ สนับสนุนการดำเนินการเพื่อรักษา ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๗. เพื่อพัฒนาพืชผลทางการเกษตรให้ได้คุณภาพ และมีมาตรฐาน ส่งเสริมให้เป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญ

๔. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การบูรณาการทำงาน ของทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และบริการประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากร ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนา บำรุงรักษา ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาส่งเสริมการเกษตร และเพิ่มคุณภาพ

ผลผลิตการเกษตร

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และสวัสดิการทางสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การป้องกัน ควบคุมโรค สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริม
ประชาธิปไตย

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบ
เรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนศาสนา วัฒนธรรม

และประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การสนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ มีแผนงาน/โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

๑.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒.โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๓.จัดซื้อรถบรรทุกทุกขยข ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔.จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ และติดตั้งเครนไฮดรอลิก

พร้อมกระเช้า ยกได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ตัวรถ ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

เครื่องยนต์ ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า จำนวนเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๕.ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย จำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

รวม ๕ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๕๐,๐๐๐ บาท

นายก้าศึก พรหมฤทธิ์

(ผอ.กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. โครงการก่อสร้างถนนคันดินเสริมหินคลุก(สายอ่างทองสว่าง-อ่างทองบัว น้อย)บ้านดอน
ตานาด หมู่ ๒ โดยขึ้นคันดิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร ให้ทำเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นชั้นละ ๐.๒๕ เมตร /ครั้ง/ชั้น ทำการเกรดปรับ
เกลี่ยอีกครั้ง ก่อนที่จะทำการลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
ทำการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นจนแล้วเสร็จก่อนส่งมอบงาน รายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองสว่างกำหนด จำนวนเงิน ๓๒๒,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนนคันดินเสริมหินคลุก(สายอ่างทองสว่าง-อ่างทองบัว น้อย)บ้านหนอง
สว่างพัฒนา หมู่ ๕ โดยขึ้นคันดิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๗๔ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๑๓,๐๔๔ ตารางเมตร ให้ทำเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นชั้นละ ๐.๒๕ เมตร /ครั้ง/ชั้น ทำการเกรด
ปรับเกลี่ยอีกครั้ง ก่อนที่จะทำการลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๗๔ เมตร หนาโดยเฉลี่ย

๐.๑๕ เมตร ทำการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นจนแล้วเสร็จ ก่อนส่งมอบงาน รายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๓,๔๕๓,๐๐๐ บาท

๓. โครงการก่อสร้างถนนคันดินเสริมหินคลุก สาย นม.ถ.๓๒๗-๑๗ (หน้าอนามัยหนองสรวง-หมู่ที่ ๖ โกรกแค) บ้านหนองสรวงสามัคคี หมู่ ๖ เชื่อมต่อบ้านบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ โดยขึ้นคันดินกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๕๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร ให้ทำการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นชั้นละ ๐.๒๕ เมตร / ครั้ง/ชั้น ทำการเกรดปรับเกลี่ยอีกครั้ง ก่อนที่จะทำการลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๒๕๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ทำการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นจนแล้วเสร็จ ก่อนส่งมอบงานรายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๒,๙๔๐,๐๐๐ บาท

๔.โครงการก่อสร้างถนนคันดินเสริมหินคลุก สาย นม.ถ.๓๒๗-๑๘(โคกตะวันออก-คลองโกรกกระสัง) บ้านหนองสรวงสามัคคี หมู่ ๖ เชื่อมต่อบ้านพันดุง อำเภอขามทะเลสอ โดยขึ้นคันดิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๐๐ ตารางเมตร ให้ทำการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นชั้นละ ๐.๒๕ เมตร / ครั้ง/ชั้น ทำการเกรดปรับเกลี่ยอีกครั้ง ก่อนที่จะทำการลงหินคลุกขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ทำการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นจนแล้วเสร็จ ก่อนส่งมอบงาน รายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๒,๘๗๕,๐๐๐ บาท

๕.โครงการก่อสร้างถนนคันดินเสริมหินคลุก สาย นม.ถ.๓๒๗-๑๙(สายแยกทางหลวง ๒๐๖๘ เชื่อมถนนสาย นม.ถ.๓๒๗-๐๒) บ้านหนองสรวงสามัคคี หมู่ ๖ โดยขึ้นคันดิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร ให้ทำการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นชั้นละ ๐.๒๕ เมตร / ครั้ง/ชั้น ทำการเกรดปรับเกลี่ยอีกครั้ง ก่อนที่จะทำการลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ทำการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นจนแล้วเสร็จ ก่อนส่งมอบงาน รายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๑,๕๖๘,๐๐๐ บาท

๖.โครงการก่อสร้างถนนคันดินเสริมหินคลุก (สายบ้านนายมีชชา-เชื่อมถนนสายนม.ถ.๓๒๗-๐๕) บ้านหนองสรวงรุ่งเรือง หมู่ ๗ โดยขึ้นคันดิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐ ตารางเมตร ให้ทำการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นชั้นละ ๐.๒๕ เมตร / ครั้ง/ชั้น ทำการเกรดปรับเกลี่ยอีกครั้ง ก่อนที่จะทำการลงหินคลุกขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ทำการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นจนแล้วเสร็จ ก่อนส่งมอบงาน รายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๔๐๕,๐๐๐ บาท

๗. โครงการก่อสร้างถนนคันดินเสริมลูกรัง สาย นม.ถ.๓๒๗-๑๑(หนองขาม-หนองฝ่าว) บ้านดอนตานาด หมู่ ๒ เชื่อมต่อบ้านหนองบง ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด โดยขึ้นคันดิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๔๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร ให้ทำการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นชั้นละ ๐.๒๕ เมตร / ครั้ง/ชั้น ทำการเกรดปรับเกลี่ยอีกครั้ง ก่อนที่จะทำการลงลูกรังขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๔๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ทำการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นจนแล้วเสร็จ ก่อนส่งมอบงาน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๑,๗๓๙,๐๐๐ บาท

๘. โครงการก่อสร้างถนนคันดินเสริมลูกรัง สายหลัง รพ.สต.หนองตะครอง บ้านหนองตะครอง หมู่ ๓ เชื่อมต่อบ้านวัง อำเภอโนนไทย โดยขึ้นคันดิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๖๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๙๖๐ ตารางเมตร ให้ทำการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นชั้นละ ๐.๒๕ เมตร / ครั้ง/ชั้น ทำการเกรดปรับเกลี่ยอีกครั้ง ก่อนที่จะทำการลงลูกรัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๖๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ทำการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นจนแล้วเสร็จ ก่อนส่งมอบงาน

รายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๑,๔๒๒,๐๐๐ บาท

๙. โครงการก่อสร้างถนนคันดินเสริมลูกรัง สายหนองขุย -บึงพยอม (คลองโกรกกระสัง) บ้านหนองสรวงพัฒนา หมู่ ๕ โดยขึ้นคันดิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร ให้ทำเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นชั้นละ ๐.๒๕ เมตร /ครั้ง/ชั้น ทำการเกรดปรับเกลี่ยอีกครั้ง ก่อนที่จะทำการลงลูกรัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ทำการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นจนแล้วเสร็จ ก่อนส่งมอบงาน รายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๑,๘๕๘,๐๐๐ บาท

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคันดินเสริมลูกรัง สายหมู่ที่ ๗ - หมู่ ๓ (ไร่นางบุญรอด เข็มขุนทด-นางจันทร์จิรา ดงสันเทียะ) บ้านหนองสรวงรุ่งเรือง หมู่ ๗ โดยขึ้นคันดิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๔๐ ตารางเมตร ให้ทำเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นชั้นละ ๐.๒๕ เมตร /ครั้ง/ชั้น ทำการเกรดปรับเกลี่ยอีกครั้ง ก่อนที่จะทำการส่งมอบงาน รายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๗๑๖,๐๐๐ บาท

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคันดินเสริมลูกรัง สาย นม.ถ ๓๒๗ -๐๕ เชื่อมถนนสาย นม.ถ.๓๒๗-๐๖ บ้านหนองสรวงรุ่งเรือง หมู่ ๗ โดยขึ้นคันดิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร ให้ทำเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นชั้นละ ๐.๒๕ เมตร /ครั้ง/ชั้น และทำการเกรดปรับเกลี่ยอีกครั้ง ก่อนที่จะทำการลงลูกรัง ขนาดกว้าง ๕ ยาว ๕๕๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ให้ทำการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นจนแล้วเสร็จ ทำการส่งมอบงาน รายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๕๑๙,๐๐๐ บาท

๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคันดินเสริมลูกรัง สายบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๘-คุ่มบึงกลางบ้านหนองตะครอง หมู่ ๓ เชื่อมต่อตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ โดยขึ้นคันดิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตารางเมตร ให้ทำเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นชั้นละ ๐.๒๕ เมตร /ครั้ง/ชั้น และทำการเกรดปรับเกลี่ยอีกครั้งก่อนที่จะทำการลงลูกรัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ให้ทำการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นจนแล้วเสร็จก่อนส่งมอบงานรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๑,๐๗๙,๐๐๐ บาท

๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคันดินเสริมลูกรัง สายแยกถนน คสล. นม.ถ.๓๒๗-๐๔ (ช่วงบ้านนายสมชาย หิงสันเทียะ) บ้านหนองตะครอง หมู่ ๓ เชื่อมต่อบ้านหนองหัวแหวน ต.พันดุง โดยขึ้นคันดิน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๗๕ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร ให้ทำเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นชั้นละ ๐.๒๕ เมตร /ครั้ง/ชั้น และทำการเกรดปรับเกลี่ยอีกครั้ง ก่อนที่จะทำการลงลูกรัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ให้ทำการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นจนแล้วเสร็จ ก่อนส่งมอบงาน รายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๑,๙๔๔,๐๐๐ บาท

๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคันดินเสริมลูกรัง สายเดินหนองโป่ง -หนองขวาง บ้านหนองสรวงพัฒนา หมู่ ๕ โดยขึ้นคันดิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ให้ทำเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นชั้นละ ๐.๒๕ เมตร /ครั้ง/ชั้น และทำการเกรดปรับเกลี่ยอีกครั้ง ก่อนที่จะทำการลงลูกรัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ให้ทำการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นจนแล้วเสร็จ ก่อนส่งมอบงาน รายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๑,๔๑๙,๐๐๐ บาท

๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคันดินเสริมลูกรัง สายหนองกก-ค้ำพลุเหนือ บ้านหนองกก หมู่ที่ ๔ โดยขึ้นคันดิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร ให้ทำเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นชั้นละ ๐.๒๕ เมตร /ครั้ง/ชั้น และทำการเกรดปรับเกลี่ยอีกครั้ง ก่อนที่จะทำการลงลูกรัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ให้ทำการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นจนแล้วเสร็จ ก่อนส่งมอบงานรายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง กำหนด จำนวนเงิน ๑,๓๑๕,๐๐๐ บาท

๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคันดินเสริมลูกรัง บ้านหนองสรวงสันติสุข หมู่ ๙ โดยขึ้นคันดิน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ ตารางเมตร ให้ทำการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นชั้นละ ๐.๒๐ เมตร /ครั้ง/ชั้น และทำการเกรดปรับเกลี่ยอีกครั้ง ก่อนที่จะทำการลงลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ให้ทำการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นจนแล้วเสร็จ ก่อนส่งมอบงาน รายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท

๑๗. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปัก-โกรกแค หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสรวงพัฒนา ขนาดปากคลองกว้าง ๕.๕๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมฝิ่งท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ จุด จุดละ ๖ ท่อน รวม ๔๒ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๔,๘๗๕,๘๐๐ บาท

๑๘. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สาย นม.ถ.๓๒๗-๑๕ (ฝ่าย มข ๒๗-แยกดอนหมั่น) บ้านหนองสรวงสันติสุข หมู่ ๙ โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน๑๙๕ ท่อน บ่อพักน้ำ คสล.ขนาด๐.๘๕x๐.๘๕x๑.๐๐ พร้อมฝาคอนกรีต จำนวน ๒๐ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๓๗๐,๐๐๐ บาท

๑๙.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ภายในตำบลหนองสรวง จำนวน ๖๐ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๑,๙๕๒,๙๐๐ บาท

๒๐. โครงการเปลี่ยนสภาพสะพานน้ำหนองตาฉิม บ้านหนองสรวงรุ่งเรือง หมู่ที่ ๗ ถมดินกว้างเฉลี่ย ๕๒.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๖๔.๒๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๙.๔๔ ตารางเมตร ให้ทำการปรับเกลี่ยบดอัดแน่นจนแล้วเสร็จ และก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาด ๒.๐๐x๒.๐๐x๒.๐๐ เมตร พร้อมฝาบ่อพัก คสล.รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงกำหนด จำนวนเงิน ๙๕๐,๐๐๐ บาท

๒๑. อินเวอร์เตอร์สำหรับปั้มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar pump hybrid Inverter) จำนวนเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท

รวม ๒๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๕๕๗,๗๐๐ บาท

นางภคอร มาสันเทียะ
(หน.สำนักปลัด)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

รวม ๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

๑. โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

รวม ๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน (ระบบประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) จำนวนเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท
 ๒. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
 ๓. โครงการอบรมพัฒนาผู้นำชุมชนต้นแบบด้านพลังงาน จำนวนเงิน ๕,๑๐๐ บาท
 ๔. โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำเค็ม และน้ำท่วมขัง จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
 ๕. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (หลอด LED) จำนวนเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท
 ๖. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน (ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร แบบเคลื่อนที่) จำนวนเงิน ๒๑๕,๐๐๐ บาท
 ๗. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน (ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร) จำนวนเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท
 ๘. โครงการนำบ้านนำมอง จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
- รวม ๘ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๑๐,๑๐๐ บาท
- รวม ๕ ยุทธศาสตร์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๖๙๗,๘๐๐ บาท

นางสำราญ ภาพขุนทด

(ประธานสภา) ตามที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผลในการ ขออนุมัติเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ให้ทุกท่านทราบแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่

นางไข่มุก ขุนเพชรวรรณ

(ปลัด อบต.) โครงการที่เพิ่มเติม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑ ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่เกินศักยภาพ มั่งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งทางผู้บริหารและผ.กองช่าง จะส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

นางสมคิด เมธาวิรัตน์

(นายก อบต.) โครงการที่เกินศักยภาพที่ใส่ไว้ในแผน สามารถนำโครงการเพื่อรับการสนับสนุน จาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

นายเปรม บินสันเทียะ

(รองนายก อบต.) แผนเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณ เพื่อเป็นกรอบในการทำงานของคณะผู้บริหาร และสามารถนำโครงการไปประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ต่อไป

นายบุญมี พวงสันเทียะ

(สมาชิก หมู่ที่ ๓) ยังมีหลายเส้นทางในพื้นที่หมู่ ๓ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

นายบุญร่วม ใจชอบ

(สมาชิก หมู่ที่ ๔) ขอเสนอโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างหนองกก เพื่อเป็นที่พักผ่อน ออกกำลังกาย

นางสมคิด เมธาวิรัตน์

(นายก อบต.) มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครอบคลุมทุกพื้นที่ แต่ในวันนี้ เป็นโครงการที่เพิ่มเติมขึ้น ตามความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อดำเนินการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

นางสำราญ ภาพขุนทด

(ประธานสภา) มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมว่าเห็นควรให้ความเห็นชอบร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หรือไม่

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ จำนวน ๘ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๓ ญัตติ ขออนองงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**นางสำราญ ภาพขุนทด****(ประธานสภา)**

ตามที่ผู้บริหารได้ยื่นญัตติ ขออนองงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขอเชิญ
ผู้บริหาร หรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบและพิจารณาต่อไป

นายสยาม สิงหาทอง**(ผอ.กองการศึกษา)**

เนื่องจาก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้ประกาศใช้ มีบางรายการที่ไม่ได้
ตั้งงบประมาณไว้ และมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้ คือ โทรทัศน์ ที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง ได้ชำรุด ใช้การไม่ได้ ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม จึงขออนองงบประมาณ เพื่อตั้ง
จ่ายขึ้นใหม่ จำนวน ๒ เครื่อง ดังมีรายละเอียดดังนี้ คือ

โอนลดงบประมาณ

ด้าน บริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๐๐

แผนงาน การศึกษา ๐๐๒๑๐

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ๐๐๒๑๑

หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๓๘,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่มงบประมาณ (ตั้งรายการใหม่)

ด้าน บริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๐๐

แผนงาน การศึกษา ๐๐๒๑๐

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ๐๐๒๑๑

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓๘,๐๐๐ บาท

๑. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x
๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๐ นิ้ว

จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๑๙,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๓๘,๐๐๐ บาท

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- ๑) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล)
- ๒) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว)
- ๓) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- ๔) สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV)
- ๕) เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออื่นๆ
- ๖) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- ๗) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- ๘) มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว

รายละเอียดปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔

นางสำราญ ภาพขุนทด**(ประธานสภา)**

ตามที่ เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นในการขอความเห็นชอบในการโอนงบประมาณ
รายจ่าย ไปแล้ว มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือซักถามอะไรอีกหรือไม่ โดยส่วนตัวเห็นด้วยที่จะดำเนินการจัดหา
เครื่องใหม่ เพราะมีความจำเป็นมากสำหรับเด็กที่จะใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ในโลกปัจจุบัน

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติม มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นางสำราญ ภาพขุนทด

(ประธานสภา)

ตามที่ เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นในการขอความเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย ไปแล้ว มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือซักถามอะไรอีกหรือไม่ โดยส่วนตัวเห็นด้วยที่จะดำเนินการจัดหาเครื่องใหม่ เพราะมีความจำเป็นมากสำหรับเด็กที่จะใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ในโลกปัจจุบัน

ที่ประชุม

ไม่มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติม มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๔ ญัตติ ขอยกเลิกมติสภา ญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒.โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำเซาะตลิ่งอ่างหนองสรวง (รอบอ่างหนองสรวง) หมู่ ๒ บ้านดอนตาด งบประมาณ ๓๙๗,๐๐๐ บาท

นางสำราญ ภาพขุนทด

(ประธานสภา)

ตามที่ผู้บริหารได้ยื่นญัตติ ขอยกเลิกมติสภา ญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒.โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำเซาะตลิ่งอ่างหนองสรวง (รอบอ่างหนองสรวง) หมู่ ๒ บ้านดอนตาด งบประมาณ ๓๙๗,๐๐๐ บาท ขอเชิญผู้บริหาร หรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบและพิจารณาต่อไป

นายก้าศึก พรหมฤทธิ์

(ผอ.กองช่าง)

เนื่องจากในการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คือ โครงการลำดับที่ ๒.โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำเซาะตลิ่งอ่างหนองสรวง (รอบอ่างหนองสรวง) หมู่ ๒ บ้านดอนตาด งบประมาณ ๓๙๗,๐๐๐ บาท แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการเพราะในปีที่ผ่านมา น้ำมีมาก ล้นตลิ่ง

นายเปรม บินสันเทียะ

(รองนายก อบต.)

เป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนกับ โครงการที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา จะมาดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างหนองสรวง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ จึงใคร่ขอความเห็นชอบยกเลิกมติสภา โครงการดังกล่าว

นางสำราญ ภาพขุนทด

(ประธานสภา)

ตามที่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นไปแล้ว มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือซักถามอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมติสภา ญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒.โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำเซาะตลิ่งอ่างหนองสรวง (รอบอ่างหนองสรวง) หมู่ ๒ บ้านดอนตาด งบประมาณ ๓๙๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางสำราญ ภาพขุนทด

(ประธานสภา)

ในระเบียบวาระอื่นๆ มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ขอเชิญคะ

นางสมพร เจริญขุนทด

(รองประธานสภา)

ขอให้ไปซ่อมแซมถนน เส้นนายนามุก ฝนตกลำบากมาก ประชาชนใช้สัญจรจำนวนมาก

- นายก้าศึก พรหมฤทธิ์**
(ผอ.กองช่าง) ถนนสายนี้ บางช่วงเป็นที่ดินส่วนบุคคล อบต.ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้
- นายเปรม บินสันเทียะ**
(รองนายก) อบต.หนองสรวง จะให้กองช่างไปสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมอีกครั้ง
- นายก้าศึก พรหมฤทธิ์**
(ผอ.กองช่าง) ถนนเส้นบ้านนางอนุทิน อบต.ได้ดำเนินการฝังท่อให้ใหม่แล้ว
- นางบุญสม โนมขุนทด**
(สมาชิกสภา หมู่ ๑) ถนนตรงหนองบัวน้อย มีท่อหลุด ขอให้ อบต.ช่วยไปดำเนินการให้ด้วย
- นายก้าศึก พรหมฤทธิ์**
(ผอ.กองช่าง) ตรงจุดนี้มีปัญหาเรื่องดินกับชาวบ้านใกล้เคียง ขอให้ สมาชิก อบต.ไปช่วยเจรจากับพื้นที่ใกล้เคียงด้วย
- นางสมคิด เมธาวิรัตน์**
(นายก อบต.) ขอฝากให้ สมาชิกสภา ช่วยไปเจรจากับพื้นที่ใกล้เคียงด้วย เพื่อ อบต.จะไปดำเนินการให้ต่อไป
- นางบุญสม โนมขุนทด**
(สมาชิกสภา หมู่ ๑) ในการดำเนินก่อสร้างต่างๆ มีประชาชนรुक้าที่สาธารณะประโยชน์ ขอให้ อบต.จัดทำโครงการปักเขตพื้นที่สาธารณะ ภายในตำบลหนองสรวง เพื่อป้องกันการบุกรุก และขอฝากถนนหน้าวัดหนองสรวง ช่วงศาลาประชาคม ฝนตกจะมีน้ำท่วมขัง ขอให้ช่วยดำเนินการแก้ไขให้ด้วย
- นายก้าศึก พรหมฤทธิ์**
(ผอ.กองช่าง) ขอฝากสมาชิกทุกท่าน ช่วยแนะนำประชาชน ที่จะดำเนินการก่อสร้าง ให้มาขออนุญาตที่ อบต.ก่อนดำเนินการ ทางกองช่างจะได้ไปตรวจสอบก่อนดำเนินการ หากพบเห็นช่วยมาแจ้งกองช่างด้วยจะได้ไปดำเนินการให้ถูกต้อง
- นายเปรม บินสันเทียะ**
(รองนายก) เรื่องการบุกรุกที่สาธารณะ ขอให้ทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยครับ
- นางสำราญ ภาพขุนทด**
(ประธานสภา) ในเรื่องนี้ ขอฝากให้ช่วยกันดูแล ในอนาคต หาก อบต.จะทำโครงการอะไร จะได้ไม่ยุ่งยาก
- นางสมคิด เมธาวิรัตน์**
(นายก อบต.) เรื่องการชี้แนวเขต ขอนัดหมายคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ช่วยกันใกล้เกลี่ย พรุ้งนี้เวลา ๐๙.๐๐ น. พบกันที่ ศาลาริมอ่าง ทางเข้า หมู่ ๒ บ้านดอนตานาด
- นางบุญสม โนมขุนทด**
(สมาชิกสภา หมู่ ๑) ถนน สายบ้านนายประดิษฐ์ น้ำท่วมขัง ขอให้ อบต.ช่วยดำเนินการแก้ไขให้ด้วย
- นางสมพร เจริญขุนทด**
(รองประธานสภา) ขอเสนอให้ช่วยจัดเก็บขยะในช่วงเย็น เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสุนัขไปคุ้ยขยะ ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วและถนนสาย นานายวิชัย ขอให้ลงหินคลุกด้วย
- นางสมคิด เมธาวิรัตน์**
(นายก อบต.) การจัดเก็บขยะในช่วงเย็น ซึ่งมีอากาศร้อน ทำให้เชื้อโรคแพร่ระบาดได้ง่าย ขอฝากสมาชิกสภา ช่วยแจ้งประชาชน เอาขยะใส่ถุงแล้วนำมาทิ้งใส่ถังในช่วงเช้า เวลาที่รถขยะมาเก็บด้วย ซึ่งในขณะนี้ อบต.ได้ดำเนินการจัดซื้อถังขยะเพิ่มเติม จำนวน ๑๐๐ ใบ หากจุดไหนมีความจำเป็นต้องการถังขยะเพิ่มให้แจ้ง อบต.ได้
- นายเปรม บินสันเทียะ**
(รองนายก) คณะผู้บริหาร จะรับเรื่องปัญหาต่างๆ ที่เสนอเข้ามา และจะออกไปสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป ส่วนเรื่องการจัดเก็บขยะ จะช่วยลดปัญหาการจราจรของประชาชนได้ด้วย

นายยวน ด้านสันเทียะ

(สมาชิกสภา หมู่ ๘) ขอเสนอโครงการขยายเขตทาง สายกลางหมู่บ้านโคกพัฒนา ชวงบ้านนายประทวน ซึ่งแคบรถไม่สามารถสัญจรสวนทางกันได้ และ ขอให้ดำเนินการ ก่อสร้าง ถนน คสล.ชอย ๑ สาย (บ้านนายพวน) ให้เชื่อมต่อกันด้วย

นางสำราญ ภาพขุนทด

(ประธานสภา) มีท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติม ดิฉันขอปิดการประชุม และขอให้เลขาธิการบันทึกการประชุมส่งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและนำเสนอสภา เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ในการประชุมครั้งต่อไป

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

(ลงชื่อ) ไช่มุก ขุนเพชรวรรณ ผู้จัดบันทึก
(นางไช่มุก ขุนเพชรวรรณ)
เลขานุการสภา

คณะกรรมการสภา ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ) บุญร่วม ใจชอบ กรรมการ
(นายบุญร่วม ใจชอบ)

(ลงชื่อ) สมบูรณ์ แลจะบก กรรมการ
(นายสมบูรณ์ แลจะบก)

(ลงชื่อ) วาสนา แนมขุนทด กรรมการ
(นางวาสนา แนมขุนทด)

สภามีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อการประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) สำราญ ภาพขุนทด ผู้รับรอง
(นางสำราญ ภาพขุนทด)
ประธานสภา